

GIẢI CÔNG ÁN THIỀN

Viên Ngộ

Cách núi thấy khói biết chắc có lửa, cách vách thấy sừng biết chắc có Trâu, nói một biết ba rõ ràng cân lượng, rất tiếc, Bản Tăng vốn là kẻ tầm thường không tài biện bác, khuấy động tung hoành, tới lui tự tại, nhưng vì thương người hậu học không biết chắc được đường đi, không dám tự giải, chỉ nhờ những bài tụng cổ ngữ của Hòa Thượng Tuyết Đậu Hiền để biện minh. Chọn một số công án đã từng vang bóng một thời, giúp Thiền sinh đại ngộ rất nhiều để giải thích, chỉ mong người đọc nhận ý quên lời thấy tánh thành Phật.

Công án : Rỗng tuếch không có Thánh Đế.

Vua Lương Võ Đế hỏi Đại Sư Đạt Ma: Thế nào là nghĩa thứ nhất của Thánh Đế?

Đại Sư Đạt Ma đáp: Rỗng tuếch không có Thánh Đế.

Vua Lương Võ Đế hỏi: Người đối với Trẫm là ai?

Đại Sư đáp: Không biết.

Lương Võ Đế không hiểu, Đại Sư qua sông sang nước Ngụy.

Lương Võ Đế sau đó hỏi Hòa Thượng Chí Công việc ấy.

Chí Công hỏi: Bệ Hạ có biết người ấy chăng?

Võ Đế đáp: Không biết.

Chí Công nói: Người ấy là Đại Sĩ Quán Thế Âm, Truyền Tâm Ấn của Phật.

Võ Đế hỏi hận định sai sứ giả đến thỉnh về, nhưng Chí Công nói: Bệ Hạ đừng nói sai sứ đi thỉnh, dù tất cả nhân dân trong nước đi thỉnh, Ngài cũng không về.

Đại Sư Đạt Ma thấy người ở cõi này có căn khí Đại Thừa, nên Ngài đã vượt biển đến đây, đặc biệt truyền TÂM ẤN, khai thị người mê, không lập văn tự, chỉ thẳng lòng người thấy tánh thành Phật. Người nào thấy được là hoàn toàn tự do, không tùy thuộc vào tất cả ngôn ngữ, thể giải thoát hiện thành. Ý chỉ sau khi nói với Lương Võ Đế, Đạt Ma Đại Sư chỉ chỗ An Tâm, Nhị Tổ Huệ Khả tự nhiên thấy được, không cần so tính phân biệt tình trần, một dao cắt đứt. Từng giọt mưa rơi, cần gì phân phải, phân quấy, nói được, nói mất. Tuy vậy được vô phân biệt có được bao người! Vua Lương Võ Đế từng mặc cà sa, tự giảng kinh Phóng Quang Bát Nhã cảm được hoa trời rơi xuống từng lớp, thể hóa vàng ròng, luận đạo thờ Phật, kêu gọi toàn quốc xây chùa nuôi Tăng, y theo giáo pháp tu hành, người đời gọi là Nhà Vua Tâm Phật. Đạt Ma ban đầu gặp vua Võ Đế, nhà vua hỏi: Trẫm xây chùa, độ Tăng có công đức không? Đạt Ma đáp: Không có công đức. Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, vì vua Võ Đế cùng Pháp Sư Lô Uớc đã nghiên cứu từ các luận Phật giáo về Chơn đế và

慈
悲
入
佛
功
德
無
量
彌
勒
佛
像

